



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๑๓๓๓๕๓๓

เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับควบคุมการแพร่ระบาดของโรค กอปรกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้โรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease-๒๐๑๙ : COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ลำดับที่ ๑๔ ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ และกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ระดับ ๓ หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงขอให้พระภิกษุ สามเณร ปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

๒. กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ให้เจ้าคณะปกครองอนุมัติหรืออนุญาตพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไป ให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

๓. กรณีมีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปหรือแวะผ่านประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ได้ ให้เจ้าคณะปกครองที่อนุมัติหรืออนุญาตพิจารณาเป็นรายกรณี และเผื่อระวังต่อเนื่องจนครบ ๒๔ วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว

๔. ให้เจ้าคณะปกครองที่อนุมัติหรืออนุญาตพิจารณางดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศ มาร่วมประชุมสัมมนา หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคณะสงฆ์ออกไปก่อน

อนึ่ง ขอให้พระภิกษุ สามเณร ที่เดินทางไปและกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคปฏิบัติตามมาตรการ และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ และปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม

(นายณรงค์ ทรงอารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เลขาธิการมหาเถรสมาคม

ร่าง
พิมพ์
ทวน